

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Kính thưa Cộng đoàn! Ngay từ đầu mùa chay, phụng vụ đã kêu mời mỗi người chúng ta sám hối, để có thể xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Đức Kitô trong ngày đại lễ Phục Sinh sắp tới. Trong chiều hướng đó, suốt bốn chúa nhật vừa qua, Tin Mừng giới thiệu cho chúng ta những bộ mặt khác nhau của Chúa Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất của chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Trong Chúa nhật V mùa chay này phụng vụ cho thấy, khi chấp nhận cái chết Thập Giá, Chúa Giêsu đã trở nên hạt giống gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát để trổ sinh nhiều bông trái. Sự tự hiến và tự hủy của Chúa Giêsu đã chứng minh một chân lý xem ra có vẻ nghịch lý “cho là nhận, chết là đường đưa tới sự sống”. Tuy nhiên, muốn sống tự hiến và tự hủy, chúng ta phải chấp nhận sống khiêm nhu, nhỏ bé, hy sinh, xả kỷ quên mình. Trong ý nghĩa ấy chúng ta chuẩn bị cử hành lễ Hiến Tế, trong tâm tình thống hối ăn năn.

CA NHẬP LỄ (Tv 43 · 1-2)

Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa; xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà, chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

BÀI ĐỌC I (Gr 31, 31-34)

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới, không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai-cập; chính chúng đã hủy bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lễ Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: "Hãy học cho biết ĐỨC CHÚA", vì hết thầy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

Đó là lời Chúa

ĐÁP CA (Tv 51, 3-4. 12-13. 14-15)

Đáp: **Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.**

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lang tị ác.
2. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

3. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài .

BÀI ĐỌC II (Dt 5, 7-9)

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thể nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai từng phục Người.

Đó là lời Chúa

Câu Xướng Trước Phúc Âm (Ga 12, 26)

Chúa phán: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”.

PHÚC ÂM (Ga 12, 20-33)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su." Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.

"Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa! " Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm! " Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đây! " Đức Giê-su đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

Đó là lời Chúa

CA HIỆP LỄ (Ga 12·24)

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa thêm sức mạnh và ý chí kiên cường để chúng ta cùng sống và dõng bước theo Đức Kitô.

+ **CĐ:** Lạy Chúa, xin ban niềm vui cứu độ cho những ai theo Chúa.

1. Chúa Giêsu, Đấng đã bước đi trên con đường đau khổ Thập Giá vì tội lỗi nhân loại và để cứu chuộc chúng ta. Xin cho mỗi người chúng con biết nhớ đến Trái Tim Thánh Tâm Chúa Giêsu mà sống bác ái, hy sinh cầu nguyện, hầu làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.
2. Ngày nay chiến tranh, cướp bóc và nhiều hình thức bạo lực khác nhau vẫn đang tiếp diễn trong đời sống thường nhật. Nguyện xin Chúa tha tội cho chúng con vì đã làm tổn thương đến nhau, và xin ban cho chúng con ơn hoán cải để cùng nhau chia sẻ sự bình an của Chúa.
3. Lạy Chúa! Xin thương đỡ nâng và đổ đầy lửa mến Chúa trên những người chuẩn bị lãnh nhận bí tích Rửa Tội và quý cha mẹ đỡ đầu. Xin Chúa chúc lành và gắn kết những cuộc gặp gỡ trong đức tin và ân sủng Ngài, để chúng con có thể cùng nhau tiến bước trên hành trình về nhà Cha.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

Chủ tế: Lạy Cha là nguồn sự sống, vinh quang của Cha được tỏ lộ nơi đời sống loài người, và quyền năng toàn năng của Cha được thể hiện trong sự sống lại của kẻ chết. Xin Chúa giải thoát những người nhận được sự sống đích thực qua phép rửa tội, khỏi xiềng xích của tội lỗi và quyền lực của sự dữ. Xin cho chúng con trở thành môn đệ của Đức Kitô Con Chúa, cảm nhận được quyền năng phục sinh và trở thành nhân chứng cho vinh quang của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Giê su Chúa chúng con.

Lịch phụng vụ trong tuần

18/3 Tm Thứ Hai Tuần V Mùa Chay.

Bđ1: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62

P Á: Ga 8, 1-11

19/3 Tr Thứ Ba Tuần V Mùa Chay.

THÁNH GIU-SE, Lễ trọng

Bđ1: 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16

Bđ2: Rm 4,13.16-18.22

P Á: Mt 1,16.18-21.24a

20/3 Tm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

Bđ1: Đn 3,14-20.24-25.28

P Á: Ga 8,31-42

21/3 Tm Thứ Năm Tuần V Mùa Chay.

Bđ1: St 17,3-9

P Á: Ga 8,51-59

22/3 Tm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay.

Bđ1: Gr 20,10-13

P Á: Ga 10,31-42

23/3 Tm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay.

Bđ1: Ed 37,21-28

P Á: Ga 11,45-56

24/3 Đ CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Rước lá: Mc 11,1-10 ΔGa 12,12-16

Thánh Lễ

Bđ1: Is 50,4-7

Bđ2: Pl 2,6-11

P Á: Mc 14,1-15,47 Δ Mc 15,1-39

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

四旬節第V主日 B年

Mùa Chay - Chia Sẻ Yêu Thương

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12: 24)



Hình minh họa Chúa Nhật V Mùa Chay

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM B
17.3.2024